



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๒๕๗๙-๓๖๙๐

ที่ กษ ๑๐๐๒/ว๖๖ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ ๑ - ๖ ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และเกษตรกรุงเทพมหานคร

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๒/ว ๗๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๖๕ ตำแหน่ง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีตำแหน่งว่าง จำนวน ๓๑ ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดับสูง) จำนวน ๒ ตำแหน่ง และตำแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร) ระดับสูง) จำนวน ๒๙ ตำแหน่ง โดยมีเกณฑ์การประเมินบุคคลและน้ำหนักคะแนนแต่ละองค์ประกอบตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ดังกล่าวข้างต้น (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และตามประกาศของ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับแก้ไข) ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ และประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่ว่างอยู่ หรือตำแหน่งอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือก ส่งไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อส่งไปยังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป โดยให้จัดทำข้อมูลบุคคลเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งฯ และแบบแสดงผลงานประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งฯ พร้อมติดรูปถ่าย ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง (ภาพสี ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน) ตามเอกสารหมายเลข ๓.๒ แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดไม่ต้องระบุเลขที่ตำแหน่งและไม่ต้องเข้าเล่ม จำนวน ๗ ชุด เท่านั้น และสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง อื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ระบุเลขที่ตำแหน่งและจัดส่งจำนวน ๗ ชุด ต่อ ๑ ตำแหน่ง ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์ขอรับการคัดเลือกโดยการสรรหาล่วงหน้าตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๒๓๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ไม่ต้องจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกขึ้นใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวทราบต่อไป

(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร